



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๘ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้
พิจารณาติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ดังนี้

๑.) คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมการได้ศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ถูกเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนต่อสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในประเด็น “การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างสำนึก ทักษะ และหน้าที่พลเมือง” คณะอนุกรรมการจึงมีแนวคิดจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิและเสรีภาพคนไทย... ดิดขัดตรงไหน?”



๒) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการได้เชิญ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ เรื่อง “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” โดยมีความเห็นที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละสมัยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นหลายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น การพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าวจึงควรให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติมากกว่าการพิจารณาศึกษาทางวิชาการ เช่น การเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสร้างการรับรู้เพื่อให้สังคมได้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเห็นว่าเมื่อมีการสร้างการรับรู้เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว จะต้องมีการจัดทำกฎหมายเพื่อมาเป็นเครื่องมือให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน และเป็นที่ยอมรับให้ได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นควรร่วมขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ในกระบวนการสร้างการรับรู้ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒. คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณา เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ควรนำ “หลักการชี้แนะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) มาดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ควรเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เชิญคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติมาเยือนประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

๓) คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ประเด็นการเฝ้าระวังและกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค ในการทำธุรกรรมประกันภัย เป็นต้น



๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค โดยเชิญผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายทะเบียนกลาง ผู้มีหน้าที่และอำนาจในการรับจดทะเบียนองค์กรผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ มาให้ข้อมูล พบว่าปัญหาในการดำเนินงานมีหลายประการ เช่น ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรของผู้บริโภค การขาดงบประมาณในการดำเนินการ องค์กรที่มาจดทะเบียนมีคุณสมบัติที่ไม่ครบตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานและข้อเสนอแนะให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อไปพิจารณาดำเนินการต่อไป